



จดหมายข่าว สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Institute of Vocational Education, Bangkok **Newsletter**

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ระหว่าง 16-31 มกราคม 2559

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559



รศ.ดร.จිරเดช อุสวัสดี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยมีมติเห็นชอบ - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของภาพรวมสถาบัน และมอบสถาบันดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน และมีมติรับทราบ

เรื่องดังต่อไปนี้ 1) การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 วงที่ 1 2) การประเมินความพร้อมการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 และ 3) การลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ The Grewp Llandrillo Menai, Wales ประเทศสหราชอาณาจักร รวมทั้งมีมติเห็นชอบและให้ดำเนินการ- การสรรหาคณะกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 23 (4) แทนตำแหน่งที่ว่าง



การประเมินความพร้อมเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย ดร. ชมพูนุช บัวบังศรี ผู้อำนวยการสถาบัน ได้นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการของสถาบัน และการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี ของสถานศึกษาในสังกัด ต่อคณะกรรมการประเมินความพร้อมเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยพณิชยการเซตุน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยปีการศึกษา 2559 มีสถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชราม วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการเซตุน และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ขอเปิดหลักสูตรปริญญาตรี รวม 7 สาขาวิชา



การประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 1/2559

ดร. พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร



ประชุมอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาถ้อยแถลงที่สำคัญ คือ 1) กรอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และ 2) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 เพื่อให้สามารถออกใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และนำเสนอต่อสภาสถาบัน ต่อไป



ส่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ได้ที่
Email : head.office@iveb.ac.th

- ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง ชีวิตย่อมไม่มีการแปรเปลี่ยน -
If you dare not change anything, life will never change itself.